

หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 204	LA 204	SEMINAR IN CIVIL LAW 1 (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี) สัมมนากฎหมายแพ่ง 1 (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา น.100)	3	ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและฝึกฝนวิธีการให้ความเห็นทางกฎหมาย
LA 206	LA 206	LAW ON REAL ESTATE กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี)	3	กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา กฎหมายว่าด้วย ที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA 234	LA 234	LAW ON CREDITS AND SECURED TRANSACTIONS กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและการประกันหนี้ (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี) (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.200)	3	หลักกฎหมายการให้สินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัญชีเดินสะพัด ระบบการประกันหนี้ เช่น ค่าประกัน จำนอง จำนำ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ
LA 236	LA 347	LAW ON RISK MANAGEMENT AND INSURANCE กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี) (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.200)	3	ความเสี่ยงและการบริหารการจัดการความเสี่ยง หลักกฎหมายประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รวมตลอดถึงกฎหมายว่าด้วยการวินาศภัยและกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
LA 254	LA 254	LAW RELATING TO CONTROL OF THE EXERCISE OF STATE POWER กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ  (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.250)	3	ระบบการควบคุมการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีใช้ศาลและโดยประชาชน ได้แก่ โครงสร้าง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสถาบันตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
LA 256	LA 256	INTRODUCTION TO PUBLIC ECONOMIC LAWS กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น  (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.250)	3	ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการเข้าควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเข้าดำเนินการในทางเศรษฐกิจเอง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐอาจนำมาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น
LA 258	LA 258	COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.250 และ น.251) (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษา น.251)	3	หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในประเด็นที่สำคัญ
LA 263	LA 263	INTRODUCTION TO FRENCH LEGAL SYSTEM ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส  (หลักสูตร 61 , 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี)	3	ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายฝรั่งเศส การเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส สาธารณคดีของกฎหมายแขนงต่าง ๆ ทั้งกฎหมายสารบัญญัติ เช่น นิติกรรมและสัญญา ทรัพย์สิน ละเมิด เอกเทศสัญญา ครอบครัว มรดก และกฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น วิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในทางกฎหมายและในกระบวนการยุติธรรม นิติวิธีในการศึกษากฎหมายตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส รวมทั้งศึกษากฎหมายใหม่ ๆ ที่ตราขึ้นใช้บังคับในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และปัญหาใหม่ ๆ ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 278	LA 278	SEMINAR ON LAW AND STATE POLICY ON CHILDREN AND YOUTH สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี)	3	วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนอนาถาหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติและองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการดำเนินการของรัฐ อำนาจหน้าที่และบทบาทของครอบครัวต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน เปรียบเทียบพัฒนาการทางกฎหมาย ในนานาประเทศ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับความคุ้มครอง ตามหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ในต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการที่กำหนดไว้ในตราสารขององค์การ สหประชาชาติ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
LA 314	LA 314	CRIMINOLOGY AND PENOLOGY อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.110)	3	ลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม สังคมวิทยากฎหมายอาญารวมทั้งทฤษฎีและ ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ศึกษาโครงการ ปฏิรูประบบการลงโทษ การแก้ไขบำบัดผู้กระทำผิด ระบบเรือนจำและทัณฑสถาน ลักษณะทางกายภาพทางสังคมและการศึกษาผู้ต้องขัง มาตรการ รोकการลงโทษ และพักการลงโทษ รวมทั้งสำรวจทฤษฎีและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
LA 333	-	LAW CONCERNING SECURITIES AND EXCHANGE กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.234 และ น.330)	3	ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนธุรกิจ หลักทรัพย์ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการครอบงำกิจการมาตรการส่งเสริมกำกับควบคุมดูแลและทฤษฎี การ คุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนศึกษาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรที่ ทำหน้าที่ดังกล่าว
LA 336	-	INTRODUCTION TO INCOME TAX กฎหมายภาษีรายได้เบื้องต้น (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.230 และ น.330)	3	หลักกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยเน้นศึกษากฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA358	LA385	AGRARIAN LAW กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.250 และ น.202) (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.250 )	3	ศึกษาระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป ลินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม ปัญหาของการจัดระบบการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน ประเทศไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรโดยมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมาย ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนปัญหาเฉพาะบางประการ เช่น การขายฝากที่ดิน การคุ้มครอง แรงงานในภาคเกษตรกรรมและการกำหนดเขตเพาะปลูก รวมทั้งศึกษาแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญา
LA 364		ENGLISH LEGAL READING AND RESEARCH การอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการค้นคว้า (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี)	3	การอ่านเอกสารวิชาชีพกฎหมาย เช่น ตำรา บทความ รายงานคดี (Law Report) ของประเทศต่างๆ และการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ
LA365	-	Seminar in Socio-Historical and Philosophical Studies of Law สัมมนานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย)	3	ค้นคว้า เสนอรายงานและอภิปรายปัญหาในทางสังคมวิทยากฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย กฎหมายเปรียบเทียบ หรือ นิติปรัชญา ตามหัวข้อที่ อาจารย์ผู้บรรยายอนุมัติหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา
LA 383	-	LAW OF CIVIL PROCEDURE PROVISIONAL MEASURES AND EXECUTION OF JUDGMENTS (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน :เคยศึกษาวิชา น.280) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี	3	หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีกรวาก่อนพิพาทฯ และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 384	-	SEMINAR : PROBLEMS IN CRIMINAL JUSTICE สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคชหรือกำลังศึกษาวิชา น.380)	3	ประเด็นปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายทางอาญาของรัฐ การดำเนินคดี อาญาตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและปัญหาที่สำคัญ ในกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา
LA 396	LA 396	INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (หลักสูตร 61,66 วิชาบังคับก่อน : เคชศึกษาวิชา น.150 หรือ เคชหรือกำลังศึกษาวิชา น.251)	3	ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานพื้นฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงศีลธรรม ตลอดจนวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
LA398	LA398	INTERNATIONAL LAW กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคชศึกษาหรือกำลังศึกษาวิชา น.390) (หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มีเงื่อนไข)	3	ทฤษฎีต่าง ๆ ในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ และความคิดอาญาระหว่างประเทศที่เป็นกฎเกณฑ์บังคับเด็ดขาด เช่น กฎหมายว่าด้วยการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมรุกราน เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศตามธรรมนูญกรุงโรม ค.ศ. 1999
LA 403	-	COMPARATIVE CIVIL LAW กฎหมายแห่งเปรียบเทียบ (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษานิติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)	3	เปรียบเทียบกฎหมายแห่งของไทย และกฎหมายแห่งของระบบกฎหมายซีวิลลอว์และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ตลอดจนที่มา แนวความคิดและนิติวิธี
LA 426	LA 426	LAW OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION 1 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1 (หลักสูตร 61 , 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี)	3	หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและ การคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
LA 433	-	LAWS ON MASS COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATION BUSINESS กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและธุรกิจโทรคมนาคม (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)	3	หลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนและธุรกิจโทรคมนาคม หลักการที่สำคัญของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนต่าง ๆ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสารมวลชนรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ หลักความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน เช่น ความรับผิดชอบจากการหมิ่นประมาท จากการโฆษณา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมตลอดถึงกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้
LA 436	-	INTERNATIONAL BUSINESSES TRANSACTIONS หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) (เรียนออนไลน์พร้อมศูนย์รังสิต)	3	หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ดำเนินการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง
LA 455	-	NATURAL RESOURCES AND ENERGY LAW กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคชหรือกำลังศึกษาวิชา น.250)	3	ความหมายและความสำคัญของของทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการและข้อความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ดิน ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรแร่และปิโตรเลียม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน แนวคิดและหลักการจัดการพลังงาน นโยบาย ด้านพลังงาน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน บทบาทขององค์กรตุลาการในข้อพิพาทและคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน